
sþ. 566. Fyrirspurn [323. mál]
til sjávarútvegsráðherra um framtíð Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins.

Frá Karli Steinari Guðnasyni.

1. Hver er stefna ríkisstjórnarinnar varðandi framtíð Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins?
2. Er fyrirhugað að leggja sjóðinn niður eða er stefnt að því að beita verðjöfnun á

útflutning á óunnum fiski?


